

19 June 2023

## **HSBC công bố chi nhánh ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED**

*\*Phòng Giao dịch E-Town của HSBC vừa được trao chứng nhận LEED Vàng và trở thành chi nhánh ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận LEED\**

*\*\*Chứng nhận uy tín này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới bền vững của ngân hàng\*\**

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận LEED Vàng, thể hiện cam kết hỗ trợ hành trình chuyển dịch hướng tới cân bằng phát thải của Việt Nam của chúng tôi. Chứng nhận uy tín này được trao cho phòng giao dịch E-Town tại Tòa nhà E-Town 3, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng giao dịch của chúng tôi đạt được chứng nhận vàng trong hệ thống đánh giá LEED v4 Thiết kế và Xây dựng Nội thất: Nội thất Thương mại. Để được chứng nhận LEED, chúng tôi phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về phát thải các-bon, năng lượng, sử dụng nước, quản lý rác thải, vận chuyển, vật liệu, y tế sức khỏe và chất lượng môi trường trong nhà.

Thành quả này phần nào phản ánh cam kết hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững và thể hiện nỗ lực chung của tập thể HSBC Việt Nam luôn hướng tới những lựa chọn có trách nhiệm và lưu tâm đến môi trường trong suốt quá trình nâng cấp văn phòng. Từ tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện năng, sử dụng vật liệu bền vững đến giảm rác thải, chúng tôi đã đạt được mức tiết kiệm điện năng đáng kể, đóng góp vào kết quả giảm phát thải các-bon nói chung.

Phillip Wright, Giám đốc Quản lý Hoạt động, HSBC Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất chú trọng vào việc hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu đạt được cân bằng phát thải. Đó là một trong các trụ cột chiến lược của chúng tôi trong vai trò một doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi cam kết đạt cân bằng phát thải các-bon trong hoạt động của ngân hàng và cả chuỗi cung ứng vào năm 2030. Chứng nhận LEED Vàng cho Phòng giao dịch E-Town là minh chứng cho khả năng hiện thực hóa cam kết này. Chúng tôi tự hào về nỗ lực và sự cống hiến của đội ngũ HSBC Việt Nam nhằm đạt được chứng nhận đó cũng như tinh thần quyết tâm theo đuổi trách nhiệm vì môi trường trên toàn hệ thống của ngân hàng. Chúng tôi đã cùng tiến thêm một bước tiến mới tới gần hơn mục tiêu tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người. Trong tương lai, HSBC Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì những nỗ lực tương tự và xem xét các giải pháp khả thi nhằm giảm tác động lên môi trường, tận dụng mọi cơ hội mở ra".

Chứng nhận LEED Vàng đánh dấu một bước tiến mới hướng đến mục tiêu giúp ngân hàng trở nên bền vững hơn, đây là một phần của chiến lược khí hậu nói chung của HSBC. Chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn trong hành trình chuyển dịch hướng đến bền vững của thế giới. Chúng tôi đã cam kết giúp thu xếp lên đến 12 tỷ USD tài chính bền vững trực tiếp và gián tiếp cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030, hỗ trợ các khách hàng chuyển dịch sang một tương lai phát thải các-bon thấp, đặc biệt trong những ngành khó chuyển dịch và thúc đẩy giải pháp khí hậu mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cam kết trở thành một ngân hàng cân bằng phát thải cũng như giảm phát thải các-bon từ chuỗi cung ứng để đạt cân bằng vào năm 2030 hoặc sớm hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc quản lý mức phát thải của 14 văn phòng và chi nhánh của HSBC và của các nhà cung cấp của chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi giảm thiểu tác động lên môi trường thông qua cắt giảm phát thải các-bon,

giảm lượng rác thải, sử dụng ít điện năng, nước và giấy hơn. Ví dụ, chúng tôi đã giảm 22% lượng phát thải các-bon so với mức so sánh ban đầu, giảm từ 784 tấn CO<sub>2</sub> (2019) xuống 153 tấn CO<sub>2</sub> (2022), lượng điện tiêu thụ của ngân hàng cũng giảm 22% so với mức so sánh ban đầu, giảm từ 1.515 MWh (2019) xuống 301 MWh (2022).

Nhằm đạt được lộ trình cân bằng phát thải CO<sub>2</sub> vào năm 2050, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy Agency - IEA) ước tính tổng lượng phát thải CO<sub>2</sub> của toàn ngành công trình cần phải giảm khoảng 5 GtCO<sub>2</sub> vào năm 2030, tương đương 0,6 GtCO<sub>2</sub> mỗi năm. Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới của tổ chức này, tới năm 2040, những biện pháp về hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải với chi phí hợp lý và đã qua chứng minh trong ngành công trình có thể giúp giảm hơn 6,5 GtCO<sub>2</sub> trong tổng phát thải hàng năm. Mức giảm phát thải từ các công trình tương đương một phần ba tổng mức giảm cần thiết để theo đuổi các mục tiêu trong Thỏa thuận Paris<sup>1</sup>, cho thấy một tiềm năng to lớn trong việc giảm mạnh mẽ phát thải khí nhà kính so với các ngành phát thải nhiều khác.

Ngành công trình chiếm khoảng 37% tổng phát thải liên quan đến năng lượng và phát sinh trong quá trình sản xuất<sup>2</sup> và những công trình xanh có hiệu suất cao, đặc biệt là những công trình được chứng nhận LEED, mang đến giải pháp giảm tác động khí hậu của tòa nhà cũng như người sử dụng tòa nhà. Một công trình được chứng nhận LEED như phòng giao dịch E-Town của chúng tôi có thể giúp tạo ra một tương lai lành mạnh và bền vững hơn cho môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt xã hội. Công trình đạt chứng nhận LEED chú trọng đến sức khỏe toàn diện của người sử dụng, mang lại không gian lành mạnh và dễ chịu hơn, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Những người làm việc trong văn phòng xanh, không khí thông thoáng có chỉ số nhận thức (chức năng não) tăng 101%<sup>3</sup>. Với những tác động tích cực này, cộng thêm một loạt lợi ích kinh tế khác như chi phí vận hành thấp hơn công trình "không xanh", LEED thực sự là một chiến lược cần thiết để đạt được các mục tiêu ESG, giảm phát thải và vốn.

LEED (viết tắt của Leadership in Energy and Environmental Design) là hệ thống đánh giá công trình xanh được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Chứng nhận LEED tạo ra khung đánh giá đối với các công trình xanh có môi trường lành mạnh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, mang lại nhiều lợi ích về môi trường, xã hội và quản trị. Đây là một biểu tượng của thành tựu và sự vượt trội về bền vững được ghi nhận trên toàn cầu.

*ends/more*

**Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:**

Nguyễn Thị Thu Phương

+028 3520 6208

[phuong1.nguyen@hsbc.com.vn](mailto:phuong1.nguyen@hsbc.com.vn)

**Ghi chú cho Ban Biên tập:**

**Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)**

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

*ends/all*

<sup>1</sup> IEA's [The Global Roadmap for Buildings and Construction](#)

<sup>2</sup> UNEP's [2022 Global Status Report for Buildings and Construction](#)

<sup>3</sup> [Syracuse University's The Impact of Green Buildings on Cognitive Function Study](#)